

CHƯA NHẬT, mồng 2 Tháng Sáu, 2024 LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ



SUY NIỆM PHÚC ÂM

Cách thức tốt nhất để thông hiểu Bí tích Thánh Thể là hãy nhớ lại tiến trình giảng dạy lâu dài và cẩn thận của Thiên Chúa bắt đầu từ Cựu Ước. Tuần này, trong chương 24 của Sách Xuất Hành, chúng ta thấu hiểu được mầu mực cơ bản. Tiên Tri Môisen đọc những điều răn của Thiên Chúa cho dân chúng, họ là những người tuyên xưng trung thành với lề luật đó. Sau đó, Môisen dẫn đại diện của 12 chi tộc Ít-ra-en và vẩy máu các con vật hiến tế theo hai hướng: trên bàn thờ và trên dân chúng. Đó là công việc rõ ràng và nghiêm túc: rõ ràng, bởi vì những người tham gia đang bước vào mối liên hệ huyết thống với chính Thiên Chúa; nghiêm trọng, bởi vì những con vật chết tượng trưng cho sự sống còn đang diễn ra. — Nhiều thế kỷ sau này, Thiên Chúa dùng trải nghiệm ở trên Núi Sinai để dạy chúng ta điều gì đó mới mẻ. Trong Bữa Tiệc Ly, giống như Tiên Tri Môisen mới, Chúa Giêsu đề nghị “đổ” máu như một giao ước mới. Máu này sẽ đổ trên bàn thờ qua thánh giá và trên môi các môn đệ của Người. Họ đã hứa vâng phục Đấng là luật pháp của Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt. Điều này đổi mới và nâng cao mối tình lãng mạn ngoạn mục mà Chúa muốn với dân Ngài, diễn ra từ trên núi Sinai cho đến Bữa Tiệc Ly này. Mình và Máu Đức Giêsu Kitô là hành động hy sinh nhờ đó giao ước này được củng cố. — Thật hy vọng biết bao rằng, giống như chúng ta, dân Ít-ra-en và các tông đồ nhiều lần không thực hiện được lời hứa của mình và khám phá ra rằng máu giao ước liên tục đổi mới và bồi dưỡng họ. Ngày nay, máu Đức Giêsu Kitô trung thành chảy ra để hiệp nhất và đổi mới, đưa chúng ta tiến tới nơi mà người thầy vĩ đại đang dẫn chúng ta đi. Tuần này, chúng ta hãy nên thưa một tiếng “a-men” mới với Chúa, Đấng đã cẩn thận dạy chúng ta cách thức liên kết nên một với Ngài trong giao ước mới này.

- LM. John Muir © LPI



THẦN LƯƠNG

Chính Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống, thiên linh rạng ngợi.
Bánh từ trời xuống trong đời,
Thịt ban sự sống, cho người trần gian.
Nhóm người Do-thái lạm bàn,
Làm sao thịt máu, trao ban cho đời?
Còn Ta bảo thật các người,
Nếu không ăn Thịt, Ngồi Lời Ta đây,
Và không uống Máu Thánh này,
Sẽ không được sống, cùng Thầy mãi lâu.
Ai ăn Thịt Máu nhiệm mầu,
Muôn đời sự sống, thỉnh cầu phúc ân.
Thịt Ta là thật của ăn,
Máu Ta nguồn sống, thể nhân gọi mời,
Thân Ta lương thực bởi trời,
Dưỡng nuôi người thế, sống đời thánh nhân.
Man-na ban xuống gian trần,
Ăn rồi phải chết, xác thân bụi tàn.
Thần lương Thánh Thể Cha ban,
Chan hòa sức sống, tràn lan phúc lành.

(Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Mk 14:12-16,22-26)



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG SÁU, 2024

Cầu cho những người phải rời bỏ quê hương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nghèo đói, buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp nhận họ.

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

* Thứ Sáu đầu tháng, mồng 7 Tháng Sáu 2024,

Không có Thánh Lễ Việt Nam

Chủ Nhật mồng 9 Tháng Sáu 2024:

Giáo Khu 2 dâng của lễ

* Thứ Tư, ngày 12 Tháng Sáu 2024:

Đọc kinh tối tại Nhà Nguyện vào lúc 7:00 giờ tối

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.



Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

May 25—May 26, 2024

Trong Các Thánh Lễ : \$ 9,168.50

Qua Trang Mạng : \$ 850.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:
www.olphriverside.org



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ : A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ : A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký : C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ : A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng